

Hội nghị Báo công...

(Tiếp theo trang 1)

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các

năm 2025 với 10 dấu ấn tích cực; nổi bật là: hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 2 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 7,91%, đứng thứ 7/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố (tăng 11 bậc so với năm 2023), bình quân 4 năm 2021-2024 đạt 7,54%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại



Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho 9 đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024.



Các cơ quan, đơn vị nhận thưởng hoàn thành xuất sắc, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

huyện, thị, thành phố và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Năm 2024, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 188, ngày 25/11/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Vượt lên những khó khăn, thách thức, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị của

hội XIX Đảng bộ tỉnh. Văn hóa - xã hội tạo nhiều dấu ấn tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Toàn tỉnh có gần 80% trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,22%, đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng. Công tác triển khai chuyển đổi số được thực hiện "Toàn dân, toàn diện". Công tác xây

dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong năm, tỉnh đã nhanh chóng khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, sớm ổn định đời sống của nhân dân...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã trân trọng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc, kết quả tích cực, nổi bật, toàn diện mà các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong năm vừa qua. Phát huy kết quả đạt được, với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 theo Chương trình hành động số 246, ngày 6/12/2024 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 theo phương châm hành động "Bút phá, quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn,

thách thức, quyết tâm đổi mới, làm tốt hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ được giao, cùng nhau tăng tốc, bút phá hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025 và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ghi nhận những đóng góp tích cực các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ công chức các cấp, tại Hội nghị, 60 cơ quan, đơn vị, địa phương và 68 cá nhân đã được trao thưởng hoàn thành xuất sắc, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; 9 đơn vị, địa phương được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024. Những kết quả đáng ghi nhận trong năm qua sẽ là tiền đề, cơ sở vững chắc để tỉnh Yên Bái bước sang năm 2025 với nhiều thành công mới, thắng lợi mới, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

HỒNG OANH

Thống nhất phương án tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức cuộc họp thống nhất phương án tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Yên Bái...

Hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) sẽ có rất nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ

tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sĩ; thành lập các đoàn của tỉnh đi thăm, chúc tết, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; "Chợ tết 0 đồng"; "Tết sum vầy, Xuân ơn Đảng"... Bên cạnh đó, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới, tỉnh Yên Bái cũng sẽ tổ chức Chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Yên Bái - mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025" và Chương trình

nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các hoạt động trưng bày, triển lãm, trang trí cảnh quan. Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tại 7 điểm trên toàn tỉnh; tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tại cấp huyện cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể để có



Quang cảnh cuộc họp.

phương án tổ chức Chương trình mừng Đảng, mừng Xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, công chức,

viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

THIÊN CẨM

● Tổng biên tập: HÀ NGỌC VĂN ● Phó Tổng biên tập: TRẦN QUỲNH LIÊN - BÙI MINH ĐỨC

Tòa soạn: toasoanbyb@gmail.com - ĐT 0216. 3851615. Yên Bái Online: ybdt@yenbai.gov.vn - ĐT 0216. 3850111.

Trình bày và chế bản tại Tòa soạn Báo Yên Bái. In tại Công ty cổ phần In & Quảng cáo Đông Đô. Giấy phép xuất bản số 418/GP-BTTTT ngày 05/9/2017 của Bộ TTTT.

Đường dây nóng: 0216. 3852.114 - 0216. 3851.615

Giá 2.000 đồng